

VĂN BẢN ĐIỆN TỬ

Số 7513 Ngày 04/09/2021

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 69 /TB-UBND

Điện Biên, ngày 30 tháng 8 năm 2021

THÔNG BÁO

Kết luận phiên họp UBND tỉnh tháng 8 năm 2021

Chiều ngày 26 và ngày 27/8/2021, UBND tỉnh tổ chức phiên họp tháng 8. Đồng chí Lê Thành Đô - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì; tham dự phiên họp có đại diện: Thường trực HĐND tỉnh, Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh; Lãnh đạo UBND tỉnh, các đồng chí Ủy viên UBND tỉnh; Đại diện lãnh đạo các Ban: Kinh tế - Ngân sách, Văn hóa - Xã hội, Pháp chế, Dân tộc của HĐND tỉnh; Đại diện lãnh đạo Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Ngoại vụ; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Lãnh đạo các Ban Quản lý dự án trực thuộc tỉnh; Đại diện lãnh đạo: Văn phòng Tỉnh ủy; Văn phòng HĐND tỉnh; Lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh.

Tại phiên họp, UBND tỉnh đã thảo luận và thống nhất các nội dung, cụ thể như sau:

I. Tờ trình đề nghị phê duyệt Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, trên địa bàn tỉnh Điện Biên - do Sở Kế hoạch và Đầu tư trình.

Qua thảo luận cho thấy, nội dung Tờ trình Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, trên địa bàn tỉnh Điện Biên phù hợp với hạn mức vốn đã được Quốc hội thông qua tại Nghị quyết số 29/2021/QH15 ngày 28/7/2021, danh mục và mức vốn về cơ bản giữ nguyên theo Nghị quyết số 217/NQ-HĐND tỉnh ngày 27/4/2021. Tuy nhiên để đảm bảo đầy đủ cơ sở pháp lý trình Ban Thường vụ cho chủ trương, trước khi trình HĐND tỉnh thông qua, UBND tỉnh thống nhất:

- Giao Sở Tài chính rà soát tổng hợp, cung cấp cho Sở Kế hoạch và Đầu tư về phương án tài chính để trả nợ cho các chương trình dự án ODA trong giai đoạn 2021 - 2025.

- Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, các sở, ngành tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan tiếp thu ý kiến tham gia của các Đại biểu dự họp tiếp tục rà soát, hoàn thiện nội dung Kế hoạch đầu tư công trung hạn theo hướng yêu cầu như sau: Nội dung báo cáo Kế hoạch đầu tư công trung hạn đảm bảo tuân thủ theo quy định tại Điều 49, Luật đầu tư công, báo cáo cần làm rõ đối với từng nguồn vốn cụ thể: (1) Bố trí trả nợ, hoàn ứng ?; (2) Dự án chuyển tiếp (số dự án, tổng vốn bố trí ?); (3) Dự án khởi công mới (số dự án, tổng vốn bố trí ?); (4) dự án chuyển tiếp giai đoạn sau (số dự án, tổng vốn bố trí giai đoạn 2021 - 2025, hạn mức vốn chuyển tiếp giai

đoạn sau?); danh mục, hạn mức vốn bám sát theo Nghị quyết số 217/NQ-HĐND¹. Rà soát cập nhật đầy đủ thông tin đối với từng dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt đủ điều kiện để đưa vào danh mục Kế hoạch đầu tư công trung hạn; chưa xem xét tổng hợp danh mục các dự án chưa được phê duyệt chủ trương đầu tư trong kế hoạch đầu tư công trung hạn trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, sẽ xem xét tổng hợp trình cấp có thẩm quyền khi đủ điều kiện). Trên cơ sở đó, khẩn trương hoàn thiện nội dung các dự thảo Tờ trình Ban cán sự Đảng báo cáo xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tờ trình của UBND tỉnh trình HĐND tỉnh, Báo cáo Kế hoạch đầu tư công gửi HĐND tỉnh, Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh, sau khi Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 được Chính phủ giao chính thức.

II. Tờ trình Đề cương chi tiết Đề án kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 -7/5/2024) - do Sở Văn hoá thể thao và Du lịch trình.

Qua thảo luận, UBND tỉnh cơ bản thống nhất với nội dung Đề cương chi tiết Đề án kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 -7/5/2024). Tuy nhiên, cần tiếp tục rà soát, cơ cấu lại bố cục, nội dung để hoàn thiện nội dung trong Đề cương chi tiết để đảm bảo tương xứng với Đề án kỷ niệm cấp Quốc gia trước khi trình Ban Thường vụ cho ý kiến. Giao Sở Văn hoá thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với các sở, ngành đơn vị liên quan tham mưu cho UBND tỉnh thành lập tổ soạn thảo Đề án kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 -7/5/2024); đồng thời tiếp tục chủ trì, phối hợp với các sở ngành, đơn vị liên quan tiếp thu ý kiến tham gia của các Đại biểu dự họp hoàn thiện Đề cương chi tiết Đề án kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 -7/5/2024). Trên cơ sở đó tham mưu cho Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Đề án và Tờ trình báo cáo xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho chủ trương. Thời gian hoàn thành gửi về UBND tỉnh trước ngày 10/9/2021.

III. Tờ trình dự thảo Đề án Bố trí Công an xã bán chuyên trách và Bảo vệ dân phố tham gia bảo đảm an ninh, trật tự cơ sở trên địa bàn tỉnh Điện Biên - do Công an tỉnh trình.

Qua thảo luận cho thấy, việc ban hành Đề án “Bố trí Công an xã bán chuyên trách và Bảo vệ tổ dân phố tham gia bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Điện Biên” là rất cần thiết, phù hợp với điều kiện thực tiễn tại địa phương và phù hợp với các quy định tại Nghị định số 42/2021/NĐ-CP ngày 31/3/2021 của Chính phủ.

- Giao Công an tỉnh tiếp thu ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp; phối hợp với Sở Tư pháp và các Sở, ngành, đơn vị liên quan hoàn thiện nội dung. Đồng thời bổ sung báo cáo đánh giá tác động của lực lượng Công an xã bán chuyên trách trong giai đoạn trước thời điểm Nghị quyết số 14/2019/NQ-HĐND ngày 26/8/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh có hiệu lực và những tác động sau khi Nghị quyết số 14/2019/NQ-HĐND có hiệu lực đến nay; trên cơ sở đó thống nhất trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết quy định về số lượng, chế độ lực lượng Công an xã bán chuyên trách và Bảo vệ tổ dân phố

¹ Trường hợp có sự sai khác so với Nghị quyết 217/NQ-QH, yêu cầu có báo cáo giải trình cụ thể.

tham gia bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

- Giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh trình Thường trực HĐND quyết định chấp thuận đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh. Thời gian hoàn thành trước ngày 10/9/2021.

IV. Tờ trình về việc xây dựng dự thảo Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Điện Biên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 - do Sở Thông tin và Truyền thông trình

Qua thảo luận, UBND tỉnh cơ bản thống nhất về nội dung Tờ trình về việc xây dựng dự thảo Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Điện Biên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và Đề án kèm theo. Tuy nhiên, cần tiếp tục rà soát, chỉnh sửa, bổ sung một số nội dung để hoàn thiện trước khi trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông qua, UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các sở, ngành đơn vị có liên quan tiếp thu ý kiến tham gia của các Đại biểu dự họp, hoàn thiện các nội dung Tờ trình, Dự thảo Nghị quyết, Đề án chuyển đổi số tỉnh Điện Biên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, trong đó lưu ý nội dung Tờ trình, Đề án, dự thảo Nghị quyết cần bám sát mục tiêu theo Chương trình hành động số 02-CTrHĐ/TU ngày 29/7/2021 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và tình hình thực tế tại địa phương. Đề án cần phải đánh cụ thể, chi tiết hiện trạng ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh đến 2020, làm cơ sở để xác định rõ ràng hơn về quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Chuyển đổi số đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh; trên cơ sở đó khẩn trương hoàn thiện nội dung Tờ trình của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, Dự thảo “Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Điện Biên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” và Đề án kèm theo. Thời gian hoàn thành trình UBND tỉnh **trước ngày 01/9/2021**.

V. Tờ trình đề nghị Ban cán sự Đảng UBND tỉnh ban hành Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 21/11/2011 và Tờ trình đề nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Nghị quyết về phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng, gắn với phát triển đô thị theo hướng hiện đại tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 (lần 2) - do Sở Xây dựng trình

Qua thảo luận cho thấy Báo cáo tổng kết, đánh giá và dự thảo Tờ trình của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh cũng đã được Sở Xây dựng hoàn thiện, trong đó đã tiếp thu cơ bản đầy đủ các ý kiến tham gia của đại biểu tại phiên họp UBND tỉnh tháng 7 năm 2021. UBND tỉnh thống nhất đánh giá hồ sơ, nội dung tham mưu, đề xuất của Sở Xây dựng đủ điều kiện trình Ban chấp hành đảng bộ tỉnh phê duyệt; song để đảm bảo tính dễ hiểu, dễ thực thi khi Nghị quyết được phê duyệt ban hành, Sở Xây dựng tiếp tục tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự họp để hoàn chỉnh nội dung tham mưu cho UBND tỉnh, trong đó lưu ý một số vấn đề sau:

(1) Nghiên cứu bổ sung một phần về dự báo, kịch bản phát triển các đô thị trong 5 năm, 10 năm tới để từ đó xác định mục tiêu, định hướng phát triển cho phù hợp. (2) Kết cấu nội dung “các chỉ tiêu chủ yếu” theo cả chiều dọc và chiều ngang (chiều dọc tương ứng với từng đô thị thuộc tỉnh; chiều ngang là các vấn đề tương ứng với các chỉ tiêu phát triển đô thị). (3) Bổ sung nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu đảm bảo tính đầy đủ, làm cơ sở sau này cụ thể hóa bằng các chương trình, kế hoạch thực hiện của UBND tỉnh... Thời gian hoàn thành gửi về UBND tỉnh **trước ngày 15/9/2021**.

VI. Báo cáo tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TU ngày 18/11/2011 của BCH Đảng bộ tỉnh về Chương trình giảm nghèo nhanh, bền vững giai đoạn 2011 - 2015, định hướng đến năm 2020 và dự thảo Nghị quyết của BCH đảng bộ tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số gắn với thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững và an sinh xã hội, tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 - do Ban Dân tộc trình.

Qua thảo luận cho thấy việc ban hành Nghị quyết của BCH đảng bộ tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số gắn với thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững và an sinh xã hội, tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 là rất cần thiết, UBND tỉnh thống nhất và yêu cầu các cơ quan, đơn vị cần phải xác định rõ ràng mục tiêu, triển khai thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo hoàn thành các nội dung đã đã được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV thống nhất thực hiện tại Chương trình hành động số 01-CTrHĐ/TU ngày 12/01/2021 của Tỉnh uỷ.

Để đảm bảo đầy đủ cơ sở và hoàn thiện nội dung trình Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh thông qua, Giao Ban Dân tộc tỉnh tiếp tục chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Sở Lao động Thương binh và xã hội, Sở Kế hoạch và Đầu tư các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp thu ý kiến của các Đại biểu dự họp để hoàn thiện các nội dung dự thảo Báo cáo, Tờ trình của Ban cán sự Đảng và dự thảo Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, trong đó lưu ý trong nội dung Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU và Kết luận số 05-KL/TU ngày 02/9/2016, cần tập trung đánh giá rõ các kết quả thực hiện các mục tiêu yêu cầu tại Kết luận số 05-KL/TU (giai đoạn 2016-2020). Trên cơ sở đó xác định quan điểm; mục tiêu chính; nhiệm vụ trọng tâm; nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh và vùng đồng bào DTTS và Miền núi trong giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 trên cơ sở bám sát các nội dung yêu cầu, các mục tiêu cụ thể tại Nghị quyết của Quốc hội, Quyết định của Chính phủ về các Chương trình mục tiêu quốc gia. Trên cơ sở đó chủ động, khẩn trương hoàn thiện các nội dung tham mưu cho Ban cán sự Đảng UBND tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh sau khi các Chương trình mục tiêu Quốc gia được Chính phủ phê duyệt chính thức.

VII. Tờ trình đề nghị cho xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày

13/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên Quy định chính sách hỗ trợ tiền vé xe cho người lao động của tỉnh Điện Biên đi sơ tuyển, đi làm việc có tổ chức tại các doanh nghiệp, khu công nghiệp ngoài tỉnh - do Sở Lao động thương binh và xã hội trình.

Văn phòng UBND tỉnh đã gửi tài liệu và phiếu xin ý kiến tham gia trực tiếp vào dự thảo; trên cơ sở ý kiến tham gia của các Đại biểu, Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Lao động thương binh và xã hội khẩn trương hoàn thiện nội dung trình UBND tỉnh **trước ngày 08/9/2021.**

Trên đây là ý kiến kết luận của UBND tỉnh tại phiên họp UBND tỉnh tháng 8; Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị biết, tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- TT Tỉnh ủy (b/c);
- TT HĐND tỉnh;
- LĐ UBND tỉnh;
- UB MTTQ tỉnh, LĐLĐ tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành tỉnh;
- Ban KT-NS, VH-XH, Pháp chế, Dân tộc của HĐND tỉnh;
- Các huyện ủy, Thị ủy, thành ủy;
- UBND các huyện, TX, TP;
- L/đ VP, CV các khối;
- Lưu: VT, TH.

**TL. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Lê Thanh Bình